



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗/๔๙๐

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮก ว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กรรมสารเจนีวา ค.ศ. ๑๙๙๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๘๗๖๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กรรมสารเจนีวา ค.ศ. ๑๙๙๙ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และส่งร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

๒. ให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ และเสนอการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามกระบวนการมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำภาคยานุวัติสารเพื่อการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ เมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคี และกระทรวงพาณิชย์มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศว่าได้ดำเนินการภายในต่าง ๆ รวมถึงการออกกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กรรมสารเจนีวา ค.ศ. ๑๙๙๙ มีสาระสำคัญเป็นการดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการ

/ได้รับ...

ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ อีกทั้งทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับความสะดวกในการขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ อันเป็นการพัฒนาสังคมในภาพรวมของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น หากกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ก็เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำภาคยานุวัติสารเพื่อการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ เมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีและกระทรวงพาณิชย์มีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศว่าได้ดำเนินการภายในต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการออกกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเห็นควรให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วแต่กรณี ตามขั้นตอนหรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเห็นควรที่กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมพล เพ็ญสูตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๙